



ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๙

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ

เรียน (เรียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างอิง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ รวม ๓ สายงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติให้กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติม ประเภทวิชาการ รวม ๒ สายงาน ได้แก่ สายงานสาธารณสุข ตำแหน่งนักสาธารณสุข และสายงานฟิสิกส์การแพทย์ ตำแหน่งนักฟิสิกส์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ โดยกำหนดให้เป็นสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มงานวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และเห็นชอบกับการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานรังสีการแพทย์ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ในส่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบ และเพิ่มเติมให้มีระดับทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ซึ่งส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบงานตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๖๒๕ ๖๖๐๑

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocsc.go.th



## มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ตำแหน่งประเภท วิชาการ

สายงาน สาธารณสุข

### ลักษณะงานโดยทั่วไป

สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุขชุมชน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วางแผน ประเมินผล การแนะนำและให้คำปรึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ การพัฒนาระบบงาน ด้านการสาธารณสุขชุมชน การวินิจฉัยและเฝ้าระวังสุขภาวะชุมชน วิจัย พัฒนานวัตกรรมในการป้องกัน และควบคุมโรค ภัยสุขภาพ ภัยพิบัติ รวมถึงโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ การส่งเสริมสุขภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม การบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลตรวจประเมินอาการเจ็บป่วยและการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ การฟื้นฟูสภาพ โดยเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ทั้งนี้ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนโดยนำหลักวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการสาธารณสุขชุมชนแบบองค์รวม เพื่อการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขชุมชนที่ยั่งยืน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

### ชื่อตำแหน่งในสายงานและระดับตำแหน่ง

ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตำแหน่ง ดังนี้

นักสาธารณสุข	ระดับปฏิบัติการ
นักสาธารณสุข	ระดับชำนาญการ
นักสาธารณสุข	ระดับชำนาญการพิเศษ
นักสาธารณสุข	ระดับเชี่ยวชาญ
นักสาธารณสุข	ระดับทรงคุณวุฒิ

ก.พ. กำหนดวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

